

Con bò sinh kế ở Đông Hải

(tiếp theo và hết)

KỶ 2: ĐỂ CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO KHÔNG BỊ TRỤC LỢI

Chuyện người dân xã Đông Hải (Tiền Hải) bán bò hỗ trợ sinh kế cho thấy những "lỗ hổng" trong thực hiện chính sách giảm nghèo của Nhà nước ở các địa phương thời gian qua. Vì vậy, cần phải có giải pháp chấn chỉnh để chính sách giảm nghèo không bị trục lợi; đồng thời, cần phải đa dạng hóa hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo nhằm loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khơi dậy tinh tự lực, chủ động vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo.



Phóng viên Báo Thái Bình làm việc với đại diện chính quyền và hộ nghèo của thôn Thành Long, xã Đông Hải (Tiền Hải).

Việc bình xét, phân bổ đối tượng được hỗ trợ bò giống sinh kế ở Đông Hải cũng còn nhiều bất cập. Thực tế, một số hộ được hỗ trợ bò của xã Đông Hải đều là người cao tuổi, sức yếu, bệnh tật, gia đình neo người và không có khả năng chăn nuôi bò nhưng vẫn được xét hỗ trợ bò. Một số hộ thì không có ý thức sản xuất, không tự nỗ lực vươn lên, vừa nhận bò đã có tư tưởng bán bò; một số hộ thiếu hẳn những kiến thức cơ bản về chăn nuôi, phòng bệnh cho bò. Bà Trần Thị Quyet ở thôn Tân Hải chia sẻ với phóng viên: Gia đình tôi nhận bò hỗ trợ từ dự án ban đầu rất khỏe mạnh nhưng nuôi một thời gian, do không hợp khí hậu nên bò bị bực da, tiêu chảy chữa mãi không khỏi nên bán đi bù tiền mua con bò khác. Hiện bò mới mua đang có chửa, sắp sinh bê con. Nhưng khi phóng viên hỏi bà chữa bao lâu thì sinh bê con bà cũng không biết, chỉ biết sáng thả lên bãi cho ăn, tối dắt vào chuồng.

Điều đáng nói nữa là trong các nội dung của dự án, không có quy định cụ thể nếu người dân tự ý bán bò hỗ trợ sinh kế thì phải mua bò trả lại hay trả lại tiền cho Ban Quản lý dự án. Trong biên bản bàn giao bò của UBND xã Đông Hải với các hộ nghèo và cận nghèo có ghi rõ ý kiến của ông Phạm Văn Hào, Chủ tịch UBND xã "Nghiêm cấm tuyệt đối các hộ không được tự ý bán, đổi bò cho nhau nếu chưa có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Nếu hộ nào không thực hiện đúng các cam kết đã ghi ở trong đơn thì sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật". Song đối chiếu với quy định của pháp luật cũng chưa quy định cụ thể về nội dung này.



Bò hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo thôn Thành Long, xã Đông Hải (Tiền Hải) khỏe mạnh.

Cần đa dạng hóa hỗ trợ sinh kế cho người nghèo

Về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng thừa nhận hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể trong xử lý những trường hợp rủi ro, hộ không hoàn thành dự án hoặc không thực hiện đúng cam kết đã đề ra. Còn ông Phạm Văn Dung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất: Khi triển khai thực hiện các dự án giảm nghèo, các địa phương cần phải lựa chọn đối tượng có đủ điều kiện để hỗ trợ, nhưng phải có khả năng sản xuất, có ý thức vươn lên, mong muốn thoát nghèo. Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh nghiên cứu mô hình hỗ trợ giảm nghèo cho phù hợp để người nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Chỉ rõ những mặt được, những hạn chế, yếu kém của việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền các huyện khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương quản lý; rà soát từng đối tượng được hỗ trợ để chủ động có biện pháp khắc phục những bất cập, hạn chế; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ở cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm (nếu có); chỉ đạo cấp ủy, chính quyền

các xã để xảy ra sai phạm trong triển khai thực hiện dự án phải tiến hành kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh về nội dung, hình thức hỗ trợ sinh kế cho người nghèo và có hướng dẫn cụ thể về đối tượng thụ hưởng bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thời gian qua, xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có). Các cơ quan truyền thông của tỉnh làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện hiệu quả chương trình này. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh có liên quan trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Mô hình sinh kế hỗ trợ bò cho hộ nghèo để phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa gắn với phát triển kinh tế hộ có ý nghĩa thiết thực, mang lại hiệu quả, thực tế đã giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, kết quả trái với kỳ vọng, việc hỗ trợ bò ở xã Đông Hải không những không giúp người dân phát triển chăn nuôi, ổn định cuộc sống mà còn gây lãng phí tiền của Nhà nước. Vì vậy, ngoài hỗ trợ bò giống sinh kế, các ngành chức năng, các địa phương cần tham mưu cho tỉnh đa dạng hóa hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo bằng những mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể, khuyến khích được hộ nghèo đầu tư phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

NHÓM PHÓNG VIÊN

THÀNH PHỐ GẮN 1.600 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Để bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Bình, thời gian qua các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, dựng rạp cưới dưới lòng đường. 5 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 1.600 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ trên 1.100 bộ giấy tờ xe, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 342 trường hợp, thông báo vi phạm về nơi cư trú, học tập 755 trường hợp; thu, tháo dỡ 680 biển quảng cáo, bạt che và các vật dụng tra, kiếm.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của người dân; phát huy hiệu quả vai trò tự quản của các tổ chức, đoàn thể tại các khu dân cư, các tuyến phố; tăng cường kiểm tra, rà soát các tuyến phố, các khu dân cư, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lắp đặt mái che, mái vẩy, bán hàng, để xe, tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định, đột rom rà gây ô nhiễm môi trường, phơi thóc, rơm rạ trên các tuyến đường giao thông gây mất an toàn giao thông; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp dựng rạp, tổ chức đám cưới dưới lòng đường.

ĐỨC DUNG

Khai mạc lớp năng khiếu và rèn kỹ năng sống bán trú

Sáng ngày 6/6, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức khai mạc lớp năng khiếu và rèn kỹ năng sống bán trú hè 2019.

Lớp năng khiếu và rèn kỹ năng sống bán trú hè 2019 dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trong tỉnh. Trong 1 tháng học tập và sinh hoạt bán trú tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh, các em được học các môn: âm nhạc, mỹ thuật, nhảy hiện đại, dân vũ, võ thuật cổ truyền, bơi, các trò chơi vận động; kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng giao tiếp tập thể, dẫn chương trình, 7 chuyên đề về kỹ năng sống...

Lớp học góp phần trang bị cho các em kiến thức, thái độ và kỹ năng sống phù hợp với từng lứa tuổi, có thêm kỹ năng giao tiếp, hoạt động xã hội, giúp các em tự tin hơn, phát huy sở trường, nâng cao kiến thức bản thân, phát triển toàn diện.

KUÂN PHƯƠNG

HƯNG HÀ Cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa xuân

Đến nay, các địa phương của huyện Hưng Hà đã gặt trên 90% diện tích lúa xuân. Trong đó có 17/35 xã, thị trấn đã thu hoạch xong như Văn Lang, Đông Đô, Hòa Tiến, Canh Tân... Năng suất lúa ước đạt trên 70 tạ/ha.

Cùng với thu hoạch lúa chín, nông dân các địa phương trong huyện đã làm trên 2.000ha đất và chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ mùa. Vụ mùa năm nay, toàn huyện Hưng Hà phấn đấu gieo cấy trên 10.800ha lúa, trong đó phấn đấu đạt 55 - 60% diện tích lúa mùa sớm để tạo quỹ đất mở rộng diện tích trồng cây vụ đông ưa ấm. Hiện nay, huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp điều hành các máy cày làm đất hợp lý, làm đất theo vùng sản xuất. Đối với diện tích cấy lúa mùa trà sớm không cày vạ ra để tạo điều kiện làm đất nhanh, gieo cấy kịp thời vụ.

MAI THƯ

THÁI NGUYÊN

Đồn sức xây dựng nông thôn mới

Gần 8 năm (từ năm 2011 đến tháng 9/2018) xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Thái Nguyên (Thái Nguyên) mới đạt 9/19 tiêu chí, chưa đạt 50% khối lượng thực hiện. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn với 9 tháng, tính từ tháng 9/2018 đến hết tháng 5/2019, xã đã xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí còn lại, trong đó có rất nhiều tiêu chí quan trọng cần vốn đầu tư lớn. Trong 47 xã thực hiện xây dựng NTM của huyện Thái Thụy, Thái Nguyên có lẽ là xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhất. Bởi ngoài xuất phát điểm NTM đạt thấp do kinh tế - xã hội chậm phát triển thì ngay trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016 xã đã để xảy ra sai phạm nghiêm trọng về đất đai. Từ đó dẫn đến niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền xã suy giảm, thiếu tin tưởng vào mục tiêu xây dựng NTM ở

địa phương. Công cuộc xây dựng NTM của xã vì thế bị ảnh hưởng, trì trệ và chậm chuyển biến. Kết quả, xây dựng NTM giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 9/2018 tại Thái Nguyên đã thể hiện rõ điều này. Xuất phát từ yêu cầu, tình hình thực tế tại địa phương, tháng 9/2018, Huyện ủy Thái Thụy đã điều động hai đồng chí là lãnh đạo các ban, ngành của huyện về làm Bí thư Đảng ủy xã Thái Nguyên và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, giới thiệu HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là xây dựng hoàn thành đạt chuẩn xã NTM vào năm 2019. Xác định rõ nhiệm vụ chính trị mà Huyện ủy tin tưởng, giao phó nên ngay sau khi nhận công tác, hai đồng chí được Huyện ủy phân công về làm lãnh đạo xã đã cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ xã đoàn kết, thống

nhất, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong xây dựng NTM. Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã kiện toàn ban chỉ đạo và ban quản lý xây dựng NTM của xã. Đồng thời, phân công các thành viên phụ trách từng chỉ hị, hàng tuần đều tiến hành họp giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời kiểm tra, đôn đốc. Đảng ủy xã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận để lãnh đạo xây dựng NTM... Ông Nguyễn Duy Thiện, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để hoàn thành trên 50% các tiêu chí NTM trong năm 2019 với điều kiện thời gian không còn nhiều, nguồn tài chính của địa phương không có, nỗ lực xây dựng có bản trước đây chưa thanh toán dứt điểm, đây là một khó khăn, thách thức lớn đối với xã. Đảng ủy xã xác định phải tranh thủ mọi cơ hội, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa. Đồng thời, phải chủ động, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo,

hỗ trợ của tỉnh và huyện để xây dựng đạt chuẩn xã NTM.

Trên tinh thần đó, xã đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chung tay, góp sức xây dựng NTM. Cuối năm 2018, UBND xã phát động cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng NTM và thành lập 2 đoàn công tác đi gặp gỡ, kêu gọi con em xa quê thành đạt trên khắp mọi miền Tổ quốc về đầu tư, ủng hộ xây dựng quê hương. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, địa phương đã tiếp nhận được 750 triệu đồng của nhân dân và con em xa quê ủng hộ để xây dựng mới sân vận động trung tâm xã, qua đó hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

Cũng từ cuộc vận động này giúp phong trào xây dựng NTM tại xã Thái Nguyên thực sự được lan tỏa, rộng khắp, nhận được sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong việc góp sức xây dựng các tiêu chí về giao thông, thủy lợi. Điển hình như nhân dân thôn Bích Đào thực hiện xây dựng được 6 tuyến đường giao thông nội đồng với chiều dài gần 3km; thôn Hà Mỹ đóng góp mỗi hộ 200.000 đồng để mở rộng,

nâng cấp tuyến đường làng; nhiều hộ gia đình tại các thôn Thanh Lương, Bằng Lương, Ngọc Thịnh tự nguyện tháo dỡ tường bao, công trình phụ hiện đất để mở rộng các tuyến đường giao thông thôn và giao thông nội đồng...

Bên cạnh huy động sức dân, Thái Nguyên còn tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, huyện. Từ cuối năm 2018, xã tiếp nhận một số chương trình, dự án xây dựng kinh tế hạ tầng của tỉnh, trong đó có dự án 2,5km máng bê tông đúc sẵn phục vụ tưới, tiêu cho cánh đồng màu của xã, dự án củng cố kênh mương đầu chủa thôn Hà Mỹ, tổng vốn đầu tư 2 dự án là hơn



Lãnh đạo xã Thái Nguyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng các công trình nông thôn mới.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Thái Nguyên



Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tích cực chạy đua với thời gian để hoàn thành các tiêu chí về đích NTM. Bên cạnh tập trung kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình xây dựng có bản trên địa bàn bảo đảm chất lượng và tiến độ để ra, Đảng ủy, UBND xã còn đặc biệt chú trọng đến công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát động đợt thi đua cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận, chung tay góp sức xây dựng NTM.

Bà Đàm Thị Nguyên, thôn Bằng Lương, xã Thái Nguyên



Nhân dân rất phấn khởi khi thời gian gần đây xã xây dựng được nhiều công trình NTM phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân. Hướng ứng phong trào xây dựng NTM tại xã, người dân chúng tôi cũng góp tiền của, công sức, hiến đất để xây dựng mở rộng, đường làng, ngõ xóm. Riêng nhà tôi đã tự nguyện phá công trình phụ, dịch chuyển tường bao và hiến gần 30m² đất ở để mở rộng đường được gần 4m. Từ đó chung tay góp sức cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

TRẦN TUẤN